



ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมในระบบศาล
ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion)

ตามที่สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ
โครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดีอาชญากรรมในระบบศาลภายใต้มาตรการ
เบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม(Diversion) จำนวน ๒ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่ทดสอบวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ศาลจังหวัดสมุทรปราการ <https://smpc.coj.go.th> นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ กำหนด
วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใด หากปรากฏภายหลัง
ว่ามีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
คัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ก็จะไม่ได้รับจ้างให้เป็นเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษา
ด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ

อนึ่ง ศาลจังหวัดสมุทรปราการจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
ผ่านทางเว็บไซต์ศาลจังหวัดสมุทรปราการ <https://smpc.coj.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสุทธาทิพย์ สุขชุม)

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ
(แนบท้ายประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๐๑	นางสาววิรากร บุญยะมาลิก
๐๐๒	นางสาวศิริดา มาตรา
๐๐๓	นางสาวรัชนิกร นากอง
๐๐๔	นางสาวพลลดา จันทร์ฉาย
๐๐๕	นางสาวสุดารัตน์ พึ่งเล็ก
๐๐๖	นางสาวสุชานันท์ มั่นคง
๐๐๗	นางสาวธัญพร ทองงาม
๐๐๘	นางสาวบุณชริกา สุดใจ

กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก

(แนบท้ายประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)

วัน เวลาสอบ	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	สถานที่สอบคัดเลือก	วิชาและวิธีการทดสอบ	เอกสาร/อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ <u>ภาคเช้าเริ่มสอบ</u> เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ	๐๐๑ - ๐๐๘	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ	๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม โดยวิธีการสอบแบบปรนัย จำนวน ๔๐ ข้อ (๘๐ คะแนน) ๒. ความรู้ด้านจิตวิทยาและจิตวิทยา การให้คำปรึกษา โดยวิธีการสอบแบบอัตนัย จำนวน ๑ ข้อ (๒๐ คะแนน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	๑. บัตรประจำตัวประชาชน ๒. ปากกาน้ำเงิน ๓. ดินสอดำ ๒ ปี หรือเข้มกว่า ๔. น้ำยาลบคำผิด, ยางลบ (ห้ามใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสาร ทุกชนิดในห้องสอบ ต้องปิดเครื่องมือ สื่อสารในขณะที่ดำเนินการสอบ)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ <u>ภาคบ่ายเริ่มสอบ</u> เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสมุทรปราการ			ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)	

เกณฑ์การตัดสิน

๑. ผู้ที่ถือว่าผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๒. สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีผู้สอบคัดเลือกได้มีคะแนนเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้หมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า